

# LỰC LƯỢNG Y TẾ DỰ PHÒNG Xung kích trong cuộc chiến chống dịch Covid-19

Không giống như đợt dịch trước, đợt dịch này tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng bởi số lượng người về từ các vùng dịch đông. Trước những diễn biến mới của dịch, nhiệm vụ của những người tham gia phòng, chống dịch càng thêm vất vả, trong đó có lực lượng y tế dự phòng tuyến huyện.

## Tăng tốc xét nghiệm, truy vết người nhiễm Covid-19

Những ngày qua, không quản mưa hay nắng, ngày hay đêm, bất cứ khi nào có thông báo cần lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, 3 cán bộ Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy lại lên đường về các địa phương lấy mẫu xét nghiệm. Địa bàn rộng, nhân lực mỏng trong khi số người cần lấy mẫu nhiều, công việc của cán bộ, nhân viên y tế huyện khá vất vả, chưa kể họ phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao bởi việc lấy mẫu phải tiếp xúc trực tiếp với người từ vùng dịch về ở khoảng cách gần. Tuy nhiên, ai cũng hiểu việc lấy mẫu chính xác để chuyển lên tuyến trên làm xét nghiệm không thể chần chừ, sớm phút nào hay phút đó. Vì thế, cán bộ lấy mẫu xét nghiệm luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu.



Cán bộ y tế huyện Thái Thụy lấy mẫu xét nghiệm của người đi từ vùng dịch về.

Kỹ thuật viên Đàm Thị Linh, Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy chia sẻ: Những người tiếp xúc gần, tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm Covid-19 sẽ được cách ly tập trung, còn lại hầu hết những người từ vùng dịch về được yêu cầu cách ly tại nhà. Việc cách ly tại nhà phụ thuộc nhiều vào ý thức, trách nhiệm của người cách ly, song cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bởi không thể biết ai là F0. Lấy mẫu là công việc bắt buộc kỹ thuật viên phải tiếp xúc gần. Tại huyện Thái Thụy, việc lấy mẫu ở địa điểm và thời gian nào do Khoa Kiểm soát bệnh tật bố trí. Những người lấy mẫu sẽ được địa phương bố trí đến trạm y tế xã vào từng khung giờ khác nhau nhằm tránh đông người và bảo đảm việc giãn cách. Trung bình, mỗi ngày 3 cán bộ của Trung tâm lấy khoảng 50 - 80 mẫu từ

vùng dịch về của mỗi địa phương. Sau khi lấy mẫu, xe chuyên dụng của Trung tâm Y tế huyện sẽ chuyển mẫu lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xét nghiệm kịp thời. Cũng giống như kỹ thuật viên Đàm Thị Linh, kỹ thuật viên Nguyễn Thị Hồng Điệp, Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà được phân công nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn huyện. Khi có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Hòa Tiến, chị cũng là người trực tiếp lấy mẫu cho các trường hợp F1 tại địa phương. Kỹ thuật viên Nguyễn Thị Hồng Điệp chia sẻ, sau những lần đi lấy mẫu xét nghiệm về, chị luôn chủ động tự cách ly với gia đình và mọi người xung quanh. Chị đã quen với việc ăn sau, ngủ riêng dù con còn nhỏ. Nhiều khi hàng xóm sang chơi, chị

không dám tiếp đón. Ban đầu nhiều người không hiểu có đôi chút tự ái, sau đó họ hiểu rằng chị giữ hợp không hợp tác, chị lại nhẹ nhàng giải thích. Bên cạnh đó, có những trường hợp phát sinh phải lấy mẫu trong đêm, cán bộ lấy mẫu không thể chần chừ mà phải lập tức lên đường. Việc lấy mẫu kịp thời nhằm phát hiện sớm, truy vết, cách ly kịp thời người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 như việc khoananh vùng, xử lý ổ dịch tại thôn Bùi, xã Hòa Tiến (Hưng Hà) và thôn Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh (Tiền Hải) là một ví dụ. Đón tiếp vào việc xử lý ổ dịch nhanh như thế có công lao không

nhỏ của những cán bộ y tế dự phòng tuyến huyện.

## Sẵn sàng xông pha vào ổ dịch

Bác sĩ Phạm Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà cho biết: Để đáp ứng với công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, lực lượng y tế dự phòng có mặt ở mọi khâu từ giám sát, rà soát, theo dõi, quản lý người từ vùng dịch về; nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh để tham mưu triển khai các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch kịp thời; phun khử khuẩn xử lý môi trường; chuẩn bị, cung ứng vật tư y tế, nhân lực tham gia các chốt chặn; chỉ đạo tuyến xã. Mỗi công việc đều có khó khăn, vất vả riêng nhưng cán bộ y tế dự phòng tuyến huyện luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu và thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Khi một số cán bộ Trạm Y tế xã Hòa Tiến phải cách ly, theo dõi sức khỏe, 3 cán bộ Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà được tăng cường về thôn Bùi để hỗ trợ địa phương. Y sĩ Hoàng Đức Ninh chia sẻ: Hằng ngày, công việc của chúng tôi là kiểm tra thân nhiệt; giám sát người dân đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch; phun khử khuẩn môi trường và phối hợp với trạm y tế xã cấp phát thuốc bảo hiểm y tế, khám bệnh thông thường cho người dân. Dù chưa bao giờ làm công việc này nhưng thời gian ở thôn Bùi chúng tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân nơi đây, đó chính là nguồn động viên để chúng tôi thêm cố gắng.

Công việc của cán bộ trung tâm y tế huyện vốn đã vất vả và gần như không có ngày nghỉ. Tuy nhiên, nếu chỉ một người dân từ vùng dịch về thiếu ý thức, không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực sẽ khiến rất nhiều người vất vả theo, số lượng công việc sẽ nhân lên bội phần và hậu quả thì khó lường. Bác sĩ Phạm Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà cho biết thêm: Cuối tháng 7 có một trường hợp xã Tiến Đức từ Đà Nẵng về nhưng không khai báo y tế. Chỉ đến khi sốt, mua thuốc điều trị không khỏi, mới đến bệnh viện huyện khám. Thế nhưng đến bệnh viện, trường hợp này cũng chỉ khai báo nhỏ giọt làm mất nhiều thời gian điều tra những người tiếp xúc gần; phải đến khi có lực lượng công an vào cuộc, người này mới khai báo. Sau khi có thông tin từ phía công an, ngay lập tức Trung tâm đã vào cuộc, truy vết kịp thời 28 người tiếp xúc. Rất may, trường hợp này có kết quả xét nghiệm âm tính nếu không hậu quả sẽ khó lường. Do đó, chúng tôi rất mong mọi người dân hãy nêu cao ý thức, trách nhiệm, tự giác, trung thực khai báo và tuân thủ việc cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Như vậy là đã chung tay, chia sẻ với những người ở tuyến đầu, giúp ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch để dịch bệnh sớm được đẩy lùi.

HOANG LANH

# Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone

Theo báo cáo của Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, tính tới ngày 24/8, ứng dụng Bluezone đã vượt mốc 20,8 triệu lượt tải và cài đặt. Đến thời điểm hiện tại, ứng dụng Bluezone đã hỗ trợ các cơ quan y tế địa phương trên cả nước truy vết, phát hiện gần 1.400 trường hợp nghi đã từng ở gần người nhiễm hoặc người nghi nhiễm Covid-19 mới. Bluezone sẽ đạt hiệu quả bảo vệ cho cả cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19 tới gần 14.000 đoàn viên công đoàn, đặc biệt là đoàn viên và người lao động thuộc 64 tổ chức công đoàn khối doanh nghiệp trong huyện. Đặc biệt, việc tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, sử dụng Bluezone thông qua hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền trực quan, phát tờ rơi... được các cấp công đoàn cơ sở thực hiện liên tục và có hiệu quả cao. Nhiều doanh nghiệp như Công ty TNHH Giấy dệt Thái Thụy, nhà máy may xuất khẩu Đại Dương... có lực lượng công nhân cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone rất lớn. Thông qua đó, cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động huyện Thái Thụy thể hiện tinh thần, trách nhiệm góp phần phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như lau chùi thường xuyên các tủ kính, kệ hàng, nền nhà bằng cồn chuyên dụng, nhắc nhở khách đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn tay

trước khi vào cửa hàng, ngay từ thời điểm được cơ quan truyền thông khuyến cáo cài đặt ứng dụng Bluezone, toàn bộ quản lý và nhân viên của hàng tự chọn Kim Anh, đường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) đã cài đặt ứng dụng Bluezone để tự bảo vệ bản thân và cùng cộng đồng phòng, chống dịch bệnh. Bà Trần Thị Kim Anh, chủ cửa hàng tự chọn Kim Anh cho biết: Đặc thù công việc tiếp xúc với một lượng khách hàng lớn nên chúng tôi rất chú trọng việc phòng, chống dịch Covid-19. Cửa hàng chúng tôi yêu cầu 100% nhân viên cài đặt ứng dụng Bluezone. Tôi mong mọi người dân đều chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch về cơ quan chức năng để cuộc sống của chúng ta sớm trở lại bình yên như trước.

Nhằm góp phần sớm hoàn thành mục tiêu cả nước có khoảng 50 triệu người sử dụng ứng dụng Bluezone, đáp ứng với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, thời gian tới các địa phương, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trong tỉnh cần tích cực vận động, khuyến khích toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn, đơn vị có sử dụng điện thoại thông minh cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.

TRINH CƯỜNG



Cán bộ Huyện đoàn Quỳnh Phụ hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone góp phần phòng, chống dịch Covid-19.

# Xót thương hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Hương

Chị Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1983 là nạn nhân chính trong vụ án có chồng là Đoàn Ngọc Huy, sinh năm 1982, trú quán tại thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên (Kiến Xương) tẩm xăng đốt tối ngày 23/8 vừa qua, hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc đau lòng xảy ra bất ngờ khiến dư luận hết sức bàng hoàng bởi hai vợ chồng đã có 3 con, vốn chăm chỉ làm ăn, hiền lành, sống hòa thuận với mọi người.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Văn Đình, Bí thư Chi bộ thôn An Chỉ cho biết: Sự việc diễn ra bất ngờ, không ai có thể tưởng tượng được một người hiền lành, tốt tính như anh Huy lại có hành động như vậy. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong gia đình mà anh Huy đã khiến người vợ bị bỏng nặng. Giờ đây cuộc sống biết xoay sở ra sao khi kinh tế gia đình hết sức khó khăn, tính mạng của người vợ đang bị đe dọa rồi còn 3 đứa con thơ, cháu lớn năm nay vào lớp 1, cháu bé mới hai tuổi. Bản thân bố mẹ đẻ anh Huy tuổi cao, sức yếu, kinh tế chủ yếu làm nông

ng nghiệp. Ông Đoàn Ngọc Đức (bố anh Huy) vừa là bệnh binh vừa là nạn nhân chất độc da cam, mẹ anh Huy mấy năm nay bị tai biến, sức khỏe yếu. Những năm trước đây vợ chồng anh Huy sống chung với bố mẹ, từ năm 2018 tách ra mua đất xây nhà ở riêng. Sự việc xảy ra đến nay đã mấy ngày song bà Nguyễn Thị Thín, mẹ chồng chị Hương chỉ biết

ngồi ôm cháu nội vào lòng khóc. Bà bảo bây giờ chỉ mong có một phép màu để con dâu được bình an, được trở lại như xưa để nuôi các con ăn học. Thế nhưng, vết bỏng quá nặng cần nhiều tiền để chữa trị nên gia đình không biết bầu vùi vào đâu, mong được các nhà hảo tâm giúp đỡ. Còn ông Đoàn Ngọc Đức mặc dù tuổi đã cao, sức yếu nhưng vẫn cố nén nỗi đau



Bà Nguyễn Thị Thín chăm sóc 3 cháu nội khi chị Hương nằm viện.

không biết những ngày tới sẽ xoay sở như thế nào.

Chị Trần Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Nguyên cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã kịp thời nắm bắt thông tin, báo cáo cấp trên, đồng thời đến động viên, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chị Hương. Tuy nhiên, do chị Hương phải chăm sóc đặc biệt, thời gian điều trị kéo dài, chi phí điều trị lớn, nằm ngoài khả năng chi trả của gia đình nên rất mong các tập thể, cá nhân, các tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm hỗ trợ, chung tay cùng gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn.

QUỐC CƯỜNG

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ dành cho chị Nguyễn Thị Hương xin liên hệ qua số điện thoại của anh Đoàn Ngọc Minh: 0916.129.268 hoặc chuyển qua số tài khoản 0211000542856 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Thái Bình. Gia đình chị Hương rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của mọi người.

### THI TỐT NGHIỆP THPT 2020

## Quy trình chấm thi nghiêm túc, chặt chẽ

**Các địa phương chủ trì tổ chức chấm thi**

**Bộ GD&ĐT, các sở GD&ĐT tiến hành kiểm tra, thanh tra công tác chấm thi**

**Camera an ninh ghi hình 24/24 giờ**

**Bài tự luận: chấm 2 vòng độc lập**

**Bài thi trắc nghiệm**

Được đánh phách điện tử; mã hóa dữ liệu đầu vào, đầu ra, trung gian

Máy quét bài thi với tốc độ cao

Phần mềm chấm thi "thông minh hơn" (có hỗ trợ việc phát hiện và sửa lỗi)

Toàn bộ quá trình có giám sát của thanh tra, lực lượng an ninh bảo vệ

Mọi tác động lên phần mềm chấm thi đều lưu lại dấu vết có thể tìm lại lịch sử

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo  
http://infographics.vn